

## สกอ.ประกาศผลครุคืนถิ่นปี 60

🕒 **นำเสนอเมื่อ** 10 มิ.ย. 2560

**สกอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2560แล้ว ผลมีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 3,792 คน “ขจร” ย้ำต้องมารายงานตัวตามกำหนด ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ ขอดูคะแนนได้ที่ สกอ.ภายในวันที่ 23 มิ.ย.นี้**

วันนี้ ( 9 มิ.ย.) นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สกอ.ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2560 ในรูปแบบการประกันการมีงานทำ โดยคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559ในสาขาวิชาที่กำหนด นั้น ขณะนี้ สกอ.ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้ (9 มิ.ย.) สกอ.ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน 3,792 คน โดยจำแนกตามจังหวัด สาขาวิชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาลัย หรือสถานศึกษา ทางเว็บไซต์ <https://muakru.job.thai.com> แล้ว ขณะที่จำนวนรับทั้งสิ้น 5,100 คน แบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 4,830 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 245 คน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)10 คน และกรุงเทพมหานคร 15 คน

นายขจร กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และ สกอ.จะเรียกตัวสำรองมาทดแทนตำแหน่งดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเขารวมกิจกรรมพิเศษ และโครงการอบรมตามที่โครงการกำหนด โดยไม่มีข้อยกเว้น หากไม่มีเหตุอันควร และผู้ผ่านการคัดเลือกฯจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ใดๆก็ตามผู้ที่ประสงค์ทราบผลคะแนนสอบ สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบได้ที่สกอ.ภายใน15 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯหรือภายในวันที่ 23 มิ.ย. นี้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 21.30 น.](#)

### ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) แผนที่เส้นทางเดินรถ เข้า-ออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร.02-0395591,5592